

ZOZEN เดินหน้าเต็มสูบสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงที่รัฐบาลเยอรมนีเป็นผู้ผลักดันและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่ง ZOZEN ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิรูปและยกระดับ โดยใช้วิธีการผลิตแบบล้ำสมัยตามแนวทางของอุตสาหกรรม 4.0

สร้างห้องปฏิบัติการการผลิตแบบดิจิทัล

ZOZEN ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของอุตสาหกรรม 4.0 กล่าวคือการนำระบบข้อมูลต่าง ๆ มาใช้อย่างครอบคลุมเพื่อการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์การผลิต ระบบคลังสินค้า และโรงงานผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายหมุนเวียน ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการใช้ข้อมูล R&D ที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมโรงงานโดยนำเทคโนโลยี IoT และบริการมาปรับใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างได้ผล

ยึดมั่นในหลักการ “ลูกค้ามาก่อน”

โมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของลูกค้าเป็นลำดับแรก ด้วยการยึดมั่นในหลักการ “ลูกค้ามาก่อน” ZOZEN จึงจัดหาโซลูชันที่ครบเครื่องและผลิตภัณฑ์หม้อต้มไอน้ำ รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ ZOZEN จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมทั้งขยายการให้บริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ขยายเครือข่ายการขายในต่างประเทศ

ZOZEN ได้สร้างเว็บไซต์ทางการในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน และได้เปิดร้านบนแพลตฟอร์ม “Made in China” ของ “อาลีบาบา” รวมถึงแพลตฟอร์มแบบ B2B อื่น ๆ อีกหลายแพลตฟอร์ม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อไอน้ำของ ZOZEN ได้ถูกส่งออกไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้ เพื่อให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ZOZEN ยังได้จัดตั้งศูนย์บริการในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม พร้อมทั้งรักษารากฐานของแบรนด์ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

สำหรับในอนาคต ZOZEN จะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี และเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันหลักอย่างครอบคลุม

เกี่ยวกับ ZOZEN:

Wuxi ZOZEN Boilers Co., Ltd. มีความมุ่งมั่นในการผลิต วิจัย และพัฒนาหม้อต้มอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ก่อตั้ง

บริษัทขึ้นในปี 2531 ทั้งนี้ ZOZEN ได้รับสิทธิบัตรในประเทศกว่า 50 รายการ พร้อมมาตรฐาน ASME ระดับ “S” และ “U” ตลอดจนได้รับการรับรองระดับนานาชาติอีกมากมาย ZOZEN มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายกว่า 400 ชนิด ซึ่งรวมถึงหม้อต้มไอน้ำแบบใช้ถ่านหรือฟืน ชีวมวล แก๊ส และน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หม้อต้มน้ำร้อน และหม้อน้ำมันร้อน ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนากว่า 30 ปี ZOZEN ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสูงระดับโลกมาแล้วมากมาย อีกทั้งยังได้พัฒนาชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ของแบรนด์เอง ในปัจจุบัน ZOZEN ได้ตั้งศูนย์บริการในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ:

โทร. +86-510-68530066

อีเมล: info@zozen.com

เว็บไซต์: <https://en.zozen.com>